

สรุปการประชุมการมอบนโยบายเร่งด่วนทาง Web Conference
โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. ใช้หัวหน้าฯ ขณะนี้มีข่าวการระบาดและมีแนวโน้มจะเปลี่ยนสายพันธุ์ โดยรายสุดท้ายพบที่ประเทศเขมร เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ขอให้เฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรค โดยเฉพาะจังหวัดที่มีน้ำท่วม จังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเขมร เช่น สระแก้ว หรือจังหวัดที่มีร่องรอยโรค เช่น พิษณุโลก พิจิตร ชวมน้ำท่วมสัตว์เลี้ยงจะขึ้นมาอยู่ร่วมกับชาวบ้าน กรณีที่พบไก่ป่วยตาย อย่าใช้มือเปล่าจับ อย่านำมาทำเป็นอาหาร

๒. จังหวัดที่น้ำท่วมซึ่งเข้าสู่ระยะ Recovery ต้องดูแลเกี่ยวกับโรคระบาดและด้านจิตใจ

โดยให้เฝ้าระวังโรคระบาดหลังน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู ตาแดง โรคทางเดินอาหาร และใช้เลือดออก ส่วนด้านจิตใจ อย่าให้มีการฆ่าตัวตาย

๓. ขณะนี้มีสถานการณ์โรค Hand Foot Mouth Disease ระบาด พบผู้ป่วยมากกว่า ๘,๔๐๐ ราย มีผู้เสียชีวิต ๔ ราย และได้ตรวจแล้วว่าเกิดจากเชื้อ Enterovirus ๗๑ ซึ่งค่อนข้างรุนแรง อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับสตรีและเด็ก จึงต้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะ กทม. นครราชสีมา และพระนครศรีอยุธยา

ขอให้ นพ.สสจ.ประสานงานกับพัฒนาสังคมจังหวัด ศูนย์เด็กเล็ก ศึกษานิเทศก์ โรงเรียน และ Nursery ทั้งหมด ถ้ามีผู้ป่วยให้หยุดเรียน และรีบทำความสะอาด เพราะติดต่อทางอาหาร เสมหะ สิ่งปนเปื้อนจากร่างกายทั้งหมด จึงต้องแยกผู้ป่วย พยายามอย่าให้มีการระบาด และเสียชีวิต

๔. นโยบายสำคัญของรัฐบาล ๒ ข้อ ด้านการเพิ่มคุณภาพหลักประกันสุขภาพ และการลดโรคและปัจจัยเสี่ยงโรคเรื้อรัง กระทรวงจะแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยให้ รพ.สต.หรือเขตชุมชนหนาแน่น/ประชากรแฝงมาก มีขีดความสามารถสูงขึ้นในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ใช้เกณฑ์ประชากร ๑๐,๐๐๐ คนขึ้นไป ให้สามารถดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ขยายเวลาให้บริการ หรือเพิ่มคุณภาพเป็น One Stop Service

กระทรวงฯ จะทำหนังสือถึง สสจ. ให้ยืนยันจำนวนประชากรในตำบลที่เกิน ๑๐,๐๐๐ คน และสำรวจขีดความสามารถ โดย Check List ด้านบุคลากร และเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วย เพื่อพิจารณาสนับสนุนให้สามารถดำเนินการได้ทันทีทั่วประเทศ ขอให้ส่งกระทรวงฯ ภายใน ๑ สัปดาห์ และส่วนกลางจะเชิญตัวแทน สสจ. มาประชุมภายหลัง เพื่อกำหนดแนวทางเพิ่มคุณภาพการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และขีดความสามารถ รพ.สต. ให้สอดคล้องกับการตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ ซึ่งต้องเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔
